

“หอมมนต์” ส่งบราวนี่-เค้กลาวาทางเลือกใหม่ สำหรับแพนไซส์



“หอมมนต์” ตอกย้ำเบเกอรี่ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค ส่งบราวนี่-เค้กลาวาทางเลือกใหม่สำหรับแพนไซส์

หอมมนต์เบเกอรี่เร่งพัฒนาสินค้าใหม่ ส่งบราวนี่และเค้กลาวาลงตลาด หวังเป็นทางเลือกใหม่ให้แพนไซส์และผู้บริโภค เผยจุดเด่นบราวนี่คือส่วนผสมหลักที่เป็นช็อกโกแลตเกรดพรีเมียม แต่ขายต่อแพค 4 ชิ้น ในราคา 40 บาท มั่นใจสินค้าใหม่จะสามารถตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบเบเกอรี่

นางสาวประภาภรณ์ ไชยมาตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท หอมมนต์เบเกอรี่ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจแพนไซส์เบเกอรี่แบรนด์ “หอมมนต์” กล่าวว่า ภายหลังจากที่หอมมนต์ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการใส่ใจดูแลสุขภาพ ในการคัดสรรวัตถุดิบและควบคุมส่วนผสมในการทำเบเกอรี่ที่เน้นน้ำตาลน้อย-ไขมันทรานส์ 0% ล่าสุดหอมมนต์ได้ออกไลน์สินค้าใหม่ 2 ชนิด คือ บราวนี่ซึ่งจะทำการโปรโมทเป็นรายการที่ 2 รองจากเค้ก ซึ่งจุดเด่นของบราวนี่ นอกจากน้ำตาลน้อย-ไขมันทรานส์ 0% แล้ว หอมมนต์ยังได้เน้นไปที่ส่วนผสมหลักของบราวนี่ โดยมีจุดเด่นคือใช้ช็อกโกแลตในระดับพรีเมียมมาเป็นส่วนผสม จึงมั่นใจได้ว่าบราวนี่จะสามารถตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบเบเกอรี่ที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตได้อย่างลงตัว นอกจากนี้แล้วยังมีอีก 1 สินค้าใหม่ คือ เค้กลาวาไส้ระเบิด ที่มีส่วนผสมน้ำตาลน้อยและวัตถุดิบหัก 0% ไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของหอมมนต์ มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ อาทิ เค้กฝอยทอง มะพร้าวน้ำหอมลาวา เค้กสตอร์เบอร์รี่ลาวาระเบิด เค้กชีสลาวาทะลัก เชดดาร์ เค้กไวท์ช็อกโกแลตลาวา และเค้กช็อกโกแลตไวท์ช็อกลาวา ซึ่งสินค้าใหม่ทั้ง 2 ประเภทหาซื้อได้จากแพนไซส์ร้านหอมมนต์ตามตลาดนัดทั่วประเทศ

“หลังจากทำประชาสัมพันธ์ตอกย้ำสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงส่วนผสมที่ใช้ไขมันทรานส์ 0% น้ำตาลน้อย และเป็นมิตรกับผู้บริโภค ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีในกลุ่มตัวแทนจำหน่ายทั้งรายย่อยและตัวแทนจังหวัด ที่มีความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพมากขึ้น สำหรับสินค้าใหม่อย่างบราวนี่ ในเบื้องต้น จำหน่ายในราคา 40 บาท โดย 1 แพค 4 ชิ้น นับเป็นบราวนี่ที่ราคาไม่สูง ขณะที่ส่วนผสมหลักเป็นเกรดพรีเมียม หอมมนต์จึงมั่นใจว่าบราวนี่จะเป็นสินค้าใหม่ที่จะเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค เพราะนอกจากจะได้สัมผัสถึงส่วนผสมที่ดี และเป็นมิตรต่อสุขภาพแล้ว ราคาจำหน่ายนั้นไม่สูงอย่างที่คิด” นางสาวประภาภรณ์กล่าว

สำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริมและร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายหอมมนต์เบเกอรี่ สอบถามได้ที่เฟสบุ๊คเพจ“หอมมนต์เบเกอรี่” m.me/hommonbakeryหรือไลน์แอด(line@) [@hommonbakery](https://line.me/tv/hommonbakery) โทร093-120-1022 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/hommonbakery

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท พีอาร์บูม จำกัด กรุงเทพมหานคร 081-438-7353, อุบลราชธานี 087-055-2756, นครราชสีมา 062-495-1489